

Số: 176 /BGDDĐT-VP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
V/v trả lời kiến nghị của cử tri
gửi Ban Dân biểu Quốc hội khóa XIII

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

Giữ C. ngày .. 23/3 ..

Kính chuyển:

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại văn bản số 488/BDN ngày 05/12/2014.

Nội dung kiến nghị:

Cử tri phản ánh: tình trạng một số trường tự phát sinh thủ tục hành chính khi sinh viên làm thủ tục nhập học, gây khó khăn cho các đối tượng này, đặc biệt là đối với sinh viên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đường xá đi lại khó khăn. Đề nghị chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đơn giản hóa và thống nhất các thủ tục nhập học cho sinh viên vì hiện nay thủ tục nhập học một số trường còn rườm rà. Chẳng hạn, hồ sơ của sinh viên đã có các loại giấy tờ là bản sao đã được công chứng, chứng thực nhưng vẫn yêu cầu sinh viên mang bản gốc đến đối chiếu là chưa hợp lý (Câu 09).

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ngày 18/5/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (Nghị định số 79/2007/NĐ-CP). Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP quy định:

"1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thực có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính".

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25/4/2014; Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 quy định thí sinh trúng tuyển nộp các giấy tờ là bản photocopy và được nhà trường kiểm tra, đối chiếu với bản chính.

Tuy nhiên, từ nhận thức chưa đầy đủ của một số tổ chức, cá nhân về việc sử dụng bản sao nói chung và bản sao có chứng thực nói riêng khi giải quyết thủ tục hành chính; quy định về giấy tờ phải nộp trong thành phần hồ sơ bắt buộc phải là bản sao có chứng thực mà không quy định theo hướng: cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; một bộ phận công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính do tâm lý ngại đối chiếu, sợ trách nhiệm nên đã yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực mà không tiếp nhận bản sao để tự đối chiếu với bản chính. Từ đó dẫn đến tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực đã vượt quá sự cần thiết, trở

thành hiện tượng làm dụng giấy tờ chứng thực, gây phiền hà, tốn kém cho người dân, lãng phí cho xã hội; vừa tạo áp lực quá tải cho UBND cấp xã, Phòng tư pháp cấp huyện, nhất là vào mùa thi cử, tuyển sinh các cấp học.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng này, ngày 20/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4556/BGDĐT-PC ngày 25/8/2014 về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Bộ đề nghị các cơ quan thuộc Bộ; các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp trong phạm vi quản lý và thẩm quyền của đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đúng nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính trong phạm vi đơn vị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện thuộc UBND;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- BT, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Chủ nhiệm Ủy ban VHGDĐTNNĐ của QH;
- Vụ Tổng hợp, VPQH;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Vụ Công tác học sinh sinh viên;
- Lưu VT, TH.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Nghĩa